



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ มติชน	รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 แก่ ศ.เกียรติคุณ ดร.อฟาฟ อิบราฮิม เมลิส (Professor Emeritus Dr.Afaf Ibrahim Meleis) อายุ 76 ปี ชาวสหรัฐอเมริกา-อียิปต์ ได้รับประกาศนียบัตร โล่รางวัล และเงินจำนวน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลงานทางด้านการศึกษ วิจัย และการพัฒนาศาสตร์ทางการแพทย์ ตลอดชีวิตการทำงาน อีกทั้งได้รณรงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาส โดยเฉพาะสตรีมีความเท่าเทียมในสังคม
ทีวีทุกช่อง	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.บ้านแพ้ว -เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยมีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ข้าราชการและประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ
เนชั่นสุดสัปดาห์ มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์ ผู้จัดการ ออนไลน์	พยาบาลเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มอบให้ นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ลงพื้นที่ไปดูแลและให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้กำลังใจและเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ พร้อมกำชับให้นพ.สสจ.ติดตามอาการผู้บาดเจ็บทุกรายให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. กล่าวหลังจากเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้บาดเจ็บ ว่า พยาบาลที่บาดเจ็บได้รับการผ่าตัดเอาเลือดออกจากสมองแล้ว ขณะนี้อาการปลอดภัย แต่ยังรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยหนัก สำหรับผู้ป่วยตลอดทั้งแม่และลูกปลอดภัย ส่วนญาติมีอาการบาดเจ็บทางสมองเล็กน้อย ไม่ต้องผ่าตัด อาการดีขึ้นแล้ว ส่วนเรื่องคดีความ สสจ.บุรีรัมย์ได้ติดตามประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ ออนไลน์ มติชน ไทย โพสต์	ร่างพ.ร.บ.ยา -เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับนายกสภาเภสัชกรรม ตัวแทนชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทย และชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ใน 2 ประเด็นแรก เรื่องร้านขายยา ขย.2 ที่ไม่ต้องมีเภสัชกรประจำร้าน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,800 ร้าน เห็นตรงกันว่าจะไม่มีการเปิดเพิ่มแน่นอน และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเดิมเสียชีวิตไป ส่วน ม.117 ที่ตีความว่าคลินิกสามารถจ่ายยาได้โดยไม่ต้องมีเภสัชกรนั้น เป็นการเขียนยึดตาม ม.22 (5) ที่ให้ 3 วิชาชีพตามเดิมสามารถจ่ายยาได้ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ แต่จากการเขียนดังกล่าวอาจทำให้เข้าใจว่า เปิดกว้างหมายถึงคลินิก ประเภทอื่น ๆ ในอนาคตหรือไม่ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เข้าใจผิด ก็เสนอให้เติมว่า ยึดตามมาตรา 22 (5) ในท้ายมาตรา 117 เพื่อให้เข้าใจตรงกันและชัดเจนขึ้นด้วย - นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย.กล่าวว่า ยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดร้านขายยา ขย. 2 เพิ่ม ต่อให้มีการอบรมเพิ่มจาก ออย.ก็ไม่สามารถเปิดร้านขายยา ขย.2 อีกได้ เพราะกฎหมายไม่อนุญาตให้เปิดได้ ร้านสะดวกซื้อก็จะขายได้แค่ยาสามัญประจำบ้านเท่านั้น ส่วนประเด็นร้านขายยาในร้านสะดวกซื้อนั้นถือว่าเป็นคนละร้านกัน มีการแบ่งแยกกันพื้นที่ชัดเจนและต้องมีเภสัชกรประจำร้าน และต้องทำตามเกณฑ์ร้าน ขายยา หากไม่มีเภสัชกรอยู่ร้านก็ต้องปิดส่วนของยาอันตรายไว้ สามารถขายได้แค่ยาสามัญประจำบ้านเท่านั้น
มติชน มติชนออนไลน์ โพสต์ทูเดย์	บ้านพักบุคลากร สธ. -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ. กล่าวว่า สธ.จะเร่งสร้างและซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในรพ.ทุกระดับให้เพียงพอและมีความปลอดภัย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร ให้มีความสุขในการปฏิบัติงาน จากผลการสำรวจล่าสุดวันที่ 12 ต.ค. 2561 บุคลากรที่มีความจำเป็นต้องมีที่พักอาศัยในรพ.จำนวน 170,292 คน จากจำนวนทั้งหมด 359,998 คน พบว่า บุคลากรที่ยังไม่มีไม่มีที่พัก 65,858 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 ของบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องมีที่พักในรพ. ได้ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดความจำเป็นในการจัดสวัสดิการให้แก่

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>บุคลากรนำเสนอในภาพรวม เพื่อแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว พบว่า ต้องจัดหาที่พักเพิ่ม 10,863 หลัง ในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดสรรงบประมาณ 1,290.39 ล้านบาท และวางแผนจัดสรรให้เพียงพอไปจนถึงปีงบประมาณ 2565 คาดว่าจะใช้เงินทั้งหมด 6,623.42 ล้านบาท</p> <p>- นายภาคภูมิ สายหยุด ประธานชมรมพยาบาล รพ.สต. กล่าวว่า ดีใจที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับที่พักบุคลากร แต่ที่กังวลคือ งบประมาณพันกว่าล้านบาท จะกระจายไปยังรพ.แต่ละระดับอย่างไร ไม่แน่ใจว่า รพ.สต.จะได้รับงบมากน้อยแค่ไหน ขอให้พิจารณาถึง รพ.สต. เนื่องจากปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องขาดแคลนที่พัก แต่ยังมีเรื่องความปลอดภัยของที่พักอาศัยด้วย บางแห่ง รพ.สต.ให้บริการ 24 ชั่วโมง เรื่องกล้องซีซีทีวี เข้าใจว่า สต.ได้อนุมัติงบให้ รพ.สต.ติดตั้งประมาณ 3,000 กว่าแห่ง ซึ่งถือเป็นเรื่องดี แต่อยากขอเรื่องความปลอดภัยเพิ่มเติม คือ เมื่อมีการช่วยเหลือเรื่องบ้านพัก ไม่ว่าจะสร้างใหม่ หรือซ่อมแซม แต่ขอให้มีอาณาเขต มีรั้วกัน และในกรณีที่มีมาตรการความปลอดภัยต่างๆ แล้ว แต่อยากให้มีการดำเนินการในส่วนอื่นๆ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุร้ายขึ้นมา ควรมีกองทุนช่วยเหลือเยียวยาด้วยหรือไม่ ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือเฉพาะเหตุการณ์ แต่ควรมีกองทุนเพื่อบุคลากรทุกวิชาชีพด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ถูกทุกข้อ</p>	<p>ภาษียาสูบ</p> <p>-เสนอจม.จากคุณสัน หารสุโพธิ์ ระบุว่า ชายไร้ยาสูบ สายพันธุ์เวอร์จิเนีย เบอร์เลย์ เตอร์กิช กว่า 50,000 ครอบครัวทั่วประเทศ คัดค้านร่างพ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบบัตรทองจากบุหรี่ ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ และลงชื่อคัดค้านแล้วกว่า 1,500 คน เห็นว่าสต.ไม่รับฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนและสังคมส่วนใหญ่ โดยไม่ปรับแก้มาตราใดๆเลย และ ยังขาดความโปร่งใสในกระบวนการออกร่าง หากต้องการหางบฯให้กองทุนบัตรทอง ทำไม่ไม่เลือกใช้วิธีอื่นที่ไม่เลือกปฏิบัติและไม่สร้างความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม</p>
<p>มติชน ข่าวสด</p>	<p>หลักประกันสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลไม่เคยเรียกว่าบัตรคนจนอย่างที่คุณหญิงสุตารัตน์เรียก แต่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยคนยากไร้</p> <p>นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว อดีต ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคมียุทธศาสตร์มากขึ้น เพราะคนในรัฐบาลไม่เข้าใจหลักการของโครงการ และหลักการสิทธิมนุษยชน นายกฯ ควรพิจารณายกเลิกมติกรม.เรื่องบัตรคนจนรักษาฟรี หรือถอนร่างกฎหมายซูเปอร์บอร์ดสุขภาพให้กลับไปพิจารณาใหม่ดีกว่า</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>พ.ร.บ. สสส.</p> <p>-เสนอข่าว สสส. จัดเวทีสื่อสารรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. สสส. ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม 10 มาตรา เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยสสส.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ www.lawamendment.go.th เว็บไซต์ของสธ.และ สสส. มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการจัดประชุมภาคี 4 ภาค การรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ที่จัดโดยสธ. 1 ครั้ง สำหรับครั้งนี้ เครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ 12 เครือข่าย ได้ยื่นหนังสือขอคัดค้าน พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ</p>
<p>สยามรัฐ Facebook เพจ อาสาสมัครพิทักษ์เมือง อ.หาดใหญ่ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง TNN24 เว็บไซต์workpointnews เว็บไซต์voicetv</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 65 ปี ที่ จ.สงขลา ถูกสุนัขนอกบ้านกัดที่ข้อมือซ้ายและไม่ได้ฉีดวัคซีน สคร.ที่ 12 จ.สงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สอบสวนควบคุมโรคและค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อรับวัคซีนโดยเร็ว ทำให้ผู้เสียชีวิตในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 17 รายใน 14 จังหวัด แนะนำหากถูกสุนัข-แมวกัด ข่วน หรือเลียบาดแผล แม้เพียงเล็กน้อย ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ทันทีหลาย ๆ ครั้ง นานประมาณ 10 นาที ใส่ยาเบตาดีนและรีบไปพบแพทย์ทันที และให้ยัดหลัก "คาถา 5 ย." 1.อย่าแหะ 2.อย่าเหยียบ 3.อย่าแยก 4.อย่าหยิบ 5.อย่ายุ่ง</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์ ประชาชาติ ธุรกิจ เว็บไซต์ มติชน</p>	<p>ปลดล็อกกัญชา</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. เปิดเผยความคืบหน้าการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย ยังต้องรอให้ป.ส.นำข้อเสนอแนะจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไปปรับปรุงและสรุปในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้ง เพื่อทำเป็นโครงการนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ถ้าเห็นชอบ จะนำสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งอาจไม่ต้องออกกฎหมายใหม่ ให้ใช้อำนาจกฎหมายโดยการดูแลของสธ. หรือ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ BLT BANGKOK</p>	<p>อาจเพิ่มในเรื่องการนำกฎหมายมาใช้ในการวิจัยและรักษาผู้ป่วย คาดว่าจะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาได้ภายในวันศุกร์ที่ 19 ต.ค.นี้</p> <p>สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ... ที่นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิป สนช. และสมาชิกสนช.รวม 44 ราย เสนอให้ใช้กฎหมายเพื่อการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 16,431 คน เห็นด้วย 16,264 คน ไม่เห็นด้วย 150 คน ส่วนเฟซบุ๊กเพจ สนช.ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียล 290,646 ราย ขั้นตอนต่อจากนี้ สนช.จะจัดทำประชาพิจารณ์อย่างรอบด้าน ก่อนสรุปแล้วนำเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว แคนาดาอนุญาตให้ใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มาตั้งแต่ปี 2544 แต่กฎหมายกัญชาซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 17 ต.ค. 2561 จะอนุญาตให้ซื้อขายและเสพกัญชาเพื่อสันทนาการได้ ซึ่งทำให้แคนาดาเป็นประเทศขนาดใหญ่ในโลกตะวันตกชาติแรก และเป็นชาติที่ 2 ในโลกที่ออกกฎหมายอนุญาตให้เสพกัญชาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ต่อจากอูรุกวัย</p>
<p>เดลินิวส์ สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า คกก.วัตถุอันตรายได้กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศศก.เกษตรฯ เกี่ยวกับวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 25 ต.ค.นี้ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็น และรับรู้การออกกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการจำกัดการใช้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ตั้งแต่ 8-23 ต.ค. 2561 หลังจากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดพร้อมร่างประกาศที่ผ่านการวิเคราะห์ความคิดเห็นแล้วส่งให้คกก.วัตถุอันตรายพิจารณา</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ หมายเหตุประชาชน</p>	<p>กม.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอบทความ จากสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบก ปี 2561 ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 423 คน สาเหตุสูงสุดจากการเมาสุรา ร้อยละ 28.24 ที่ประชุมคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีมติเห็นชอบร่างแนวทาง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชนไทยในเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยมีแนวทาง 6 ข้อ ได้แก่ 1.ประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตราย 3.ตั้งด่านชุมชน สก๊าดกลุ่มเสี่ยง และลดพฤติกรรมเสี่ยง 4.ให้สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดเข้มงวดตรวจสอบผู้ขับขี่รถประจำทาง 5.เชิญชวนจิตอาสาจากสมาชิกของชุมชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ สอดส่อง เฝ้าระวัง 6.ตรวจสอบการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบริการ สถานประกอบการ นอกจากนี้ ยังเห็นชอบร่างแนวปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ซึ่งคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศประสบความสำเร็จ</p> <p>ด้าน นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ร่างแนวปฏิบัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ควรมีการประชุมคกก. ทุก 3 เดือน โดยบูรณาการกับการประชุมคกก.ชุดอื่นๆ ที่มีผู้ว่าฯ เป็นประธาน มอบหมายให้หน่วยราชการและภาคประชาสังคมร่วมรับผิดชอบแผนงานต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลต่อคกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>ประชุมระดับโลกป้องกันการบาดเจ็บ</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า สพฉ. เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักจัดงาน World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion 2018 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา วันที่ 5-7 พ.ย. 2561 โดยมีการนำเสนองานวิชาการด้านการป้องกันการบาดเจ็บจากหลายประเทศทั่วโลก การประชุมวงย่อยเพื่อหาแนวทางในการลดอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็ว การลงพื้นที่เพื่อดูการจัดการในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บและการเสียชีวิตในประเทศไทยในประเด็นพิเศษ เช่น การป้องกันเด็กจมน้ำ และการดำเนินระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทย</p> <p>นพ.สัญชัย ขาสสมบัติ รองเลขาธิการ สพฉ. ประธานฝ่ายวิชาการการประชุม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เน้นเรื่องการป้องกันการบาดเจ็บและความรุนแรง ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาแบบก้าวกระโดด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งในปี 2560 เรื่องการป้องกันความรุนแรงไทยยังอยู่ในอันดับที่ 55
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>คำเตือนนักวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริชัย รองเลขาธิการ สพล. เตือนประชาชนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่งให้ระวังการบาดเจ็บ โดยการวิ่งบนถนนทั่วไป ไม่ควรใส่หูฟังเพลงขณะวิ่ง เพราะจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงจากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่อาจทำให้เกิดอันตราย เช่น เสียงแตรรถยนต์ หากวิ่งตอนกลางคืน ควรใส่เสื้อสะท้อนแสงหรือเสื้อสีสว่างที่จะทำให้เห็นผู้วิ่งได้ชัดเจน และควรพกบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรผู้ป่วยที่บอกโรคประจำตัว พร้อมทั้งโทรศัพท์และเบอร์ที่ผู้พบเห็นสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วส่วนการวิ่งมาราธอนหรือการวิ่งระยะยาว ต้องประเมินสุขภาพของตนเองก่อนวิ่ง อบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้ออย่างเพียงพอ งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวิ่ง รับประทานอาหารก่อนการวิ่งล่วงหน้า 1-2 ชั่วโมง ดื่มน้ำให้เพียงพอก่อนออกกำลังกาย 30 นาที เพื่อป้องกันร่างกายขาดน้ำ ไม่ควรดื่มมากจนเกินไปเพราะอาจทำให้ระดับเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติและเกิดอาการสมองบวมตามมาได้ ระหว่างวิ่งควรสังเกตปริมาณและสีของปัสสาวะ หากปัสสาวะน้อยและสีเข้มขึ้นแสดงว่าร่างกายยังขาดน้ำ ควรดื่มน้ำเพิ่ม แต่ถ้าปัสสาวะมาก สีจางใส และบ่อยกว่าปกติ มีอาการเวียนศีรษะ มึนงง อาจแสดงว่าร่างกายได้รับน้ำมากจนเกินไป ที่สำคัญหากมีอาการหน้ามืดหรือมีอาการเจ็บหน้าอกให้หยุดวิ่งและรีบพบแพทย์สนามทันที</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์</p>	<p>ชยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>-เสนอข่าว จากการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบูรณาการการจัดการชยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเป็นระบบ ครั้งที่ 4/2561 พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับรายการสินค้าชยะอิเล็กทรอนิกส์ที่จะประกาศห้ามนำเข้าเป็น 422 รายการ ซึ่งจะออกเป็นประกาศก.พาณิชย์ และแจ้งกรมศุลกากรตามขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับได้ไม่เกิน 6 เดือน และปี 2562 จะให้นำเข้าเศษพลาสติกได้ไม่เกิน 7 หมื่นตัน และใช้เศษพลาสติกในประเทศอีกร้อยละ 30 ของการนำเข้า ปี 2563 จะลดเหลือ 4 หมื่นตัน และใช้เศษพลาสติกในประเทศร้อยละ 60 และปี 2564 จะใช้เศษพลาสติกภายในประเทศทั้งหมด</p> <p>ส่วนการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.. ผู้ประกอบการยังมีความเห็นแย้งเรื่องการกำจัดซากชยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งยังมีเวลาพิจารณาถึงช่วงเดือน พ.ย. ก่อนที่ สนช.จะปิดรับการเสนอร่างกฎหมาย ทั้งนี้ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จะพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาชยะทะเล ซึ่งไทยเป็นอันดับ 6 ของโลก สำหรับแนวทางการดำเนินคดีเกี่ยวกับสินค้าเข้าข่ายเป็นชยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายปราบปรามอย่างเข้มงวด</p>
<p>สวท.</p>	<p>การบริจคน้ำนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงกรณีดารานักแสดงประกาศบริจคนมแม่ของตนเอง และมีกรณที่เกี่ยวข้องกับการบริจคน้ำนมและความปลอดภัย ว่า การบริจคนมแม่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดื่มนมแม่ในเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนด มีน้ำหนักตัวน้อย และทารกที่มีปัญหาการเจ็บป่วยซึ่งแม่มีปริมาณน้ำนมไม่เพียงพอ โดยมีการบริหารจัดการในลักษณะของธนาคารนมแม่ ซึ่งปัจจุบันมี 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารนมแม่ศิริราช และธนาคารนมแม่รามธิบดี ทั้งนี้ อย.ไม่เคยอนุญาตการกล่าวอ้างสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าสามารถช่วยเพิ่มน้ำนมได้</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์-อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่มีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำได้หากขาดการป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ดังนั้นการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จะสามารถช่วยควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุได้</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>สภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์ กับ บ.พฤษยาโฮลดิ้ง จก. เพื่อออกแบบอารยสถาปัตย์โครงการ “รู้ทัน...กันหักขี้” โดยเสนอแบบปรับปรุงบ้านที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ มีอุปกรณ์ป้องกันลื่นล้ม ปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เหมาะสม ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุการหกล้มในผู้สูงอายุ ตลอดจนจัดทำคำปรึกษาและเสนอนวัตกรรมแก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุให้สามารถนำมาปรับใช้ในการปรับแต่งสภาพแวดล้อมที่บ้านให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวก ปลอดภัย ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุพลัดตกหกล้มได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>โครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบมะเร็งช่องปากมากเป็นอันดับ 6 ของผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด สาเหตุสำคัญคือการสูบบุหรี่และดื่มเหล้า ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงมะเร็งช่องปากเพิ่มขึ้นถึง 15 เท่า สำนักทันตสาธารณสุข จึงร่วมกับทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ และ สสส. จัดโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบขึ้น เพื่อสนับสนุนให้มีคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ในรพ.สังกัดสธ. มีการตรวจคัดกรองแก่ผู้ที่มารับบริการทันตกรรม ช่วยลดความรุนแรงของโรคและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากขึ้น</p>
เดลินิวส์	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชฌม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงปิดเทอม เด็กไทยอายุ 1-14 ปีจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุกว่า 2,500 รายต่อปี หรือเฉลี่ย 200 รายต่อเดือน เดือนที่มีการตายสูงสุดคือ เม.ย. โดยปี 2560 ร้อยละ 33 หรือ 700 ราย ตายจากการจมน้ำในชุมชนใกล้บ้าน เช่น บ่อขุด สระน้ำ คลองหรือแม่น้ำบริเวณชุมชน ผู้ปกครองควรสอนเด็กให้รู้จักแหล่งน้ำที่เสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และสอนให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดและการช่วยเหลือคนตกน้ำ/จมน้ำที่ถูกต้อง โดยตะโกนเรียกผู้ใหญ่มาช่วย โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำเกาะพยุงตัว</p>
แนวหน้า	<p>จังหวัดต้นแบบพืชผักผลไม้ปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตร เป็นประธานประชุม “โครงการราชบุรีประชารัฐ พืชผักและผลไม้ปลอดภัยนำไทยสู่ครัวโลก” โดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลองและกลุ่มเกษตรกรราชบุรีในการทำงานร่วมกัน พร้อมจัดตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน อาทิ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ออย. ภาคเอกชนจากบริษัทผู้ผลิตสาราบริษัทรับซื้อผักผลไม้และภาคประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการพื้นที่อื่นต่อไป ตั้งเป้าเริ่มดำเนินงานภายในเดือน ต.ค.นี้</p>
สยามรัฐ	<p>งานวิงสมทบทุน รพ.หนองคาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรภักดิ์ ยศพล ผอ.รพ.หนองคาย และ นายบัน ยีรัมย์ รอง นพ.สสจ.หนองคาย แฉงข่าวกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4 ของ จ.หนองคาย “หมอชวนวิ่ง เลียบโขง ต้านอัมพาต” ในวัน 4 พ.ย. นี้ เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการเปิดอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ 10 ชั้น ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี งบประมาณจนถึงวันที่ 20 ต.ค. 2561 ที่ห้องการเงินผู้ป่วยในหรือ WWW.NKH.GO.TH</p>
มติชนออนไลน์	<p>การฉีดวัคซีนไม่ขัดหลักศาสนา</p> <p>-เสนอข่าว นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโรคหัด โปลิโอ และวัคซีนทุกชนิดแก่เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ขัดหลักศาสนาอิสลาม ผู้ปกครองควรนำเด็กและเยาวชนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันและรักษาโรค</p>
เว็บไซต์ news1005.fm	<p>วัคซีนป้องกันโรคหัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สงกรานต์ ใหม่มุข นพ.สสจ.ยะลา เผยว่า สสจ.ยะลาและเครือข่ายได้ให้บริการฉีดวัคซีนกับเด็กและประชาชนไปแล้วกว่า 5,000 โดส โดยกรมควบคุมโรคได้สนับสนุนวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ยืนยันวัคซีนป้องกันโรคหัดไม่ขาดแคลนแน่นอน ส่วนกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ จ.ยะลา เพิ่มอีก 6 ราย จากผู้ป่วย 495 คน ส่วนหนึ่งเด็กมีโรคประจำตัวและไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ซึ่งหลังจากมีการประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ขณะนี้มีกระแสตอบรับที่ดีจาก พ่อแม่ ผู้ปกครอง นำบุตรหลานมาฉีดวัคซีน เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้น</p>
เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์	<p>โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ภูเก็ต ร่วมกับรพ.ทั้งภาครัฐและเอกชนใน จ.ภูเก็ต จัดโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” กำหนดวิ่ง 4 ครั้ง วันที่ 4 พ.ย. 2561, 10 ก.พ. 2562, 12 พ.ค. 2562 และ 18 ส.ค. 2562 โดยแบ่งเป็น 15 สายทั่วประเทศและไปบรรจบกันที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 25 พ.ย. 2561 โดย จ.ภูเก็ต เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทางสายที่ 15 ที่จะส่งต่อไป จ.พังงา นับเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายและใส่ใจสุขภาพ</p>